

ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง การมีส่วนร่วมในวันสำคัญของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง วันสำคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทย
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

วันสำคัญ หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญๆ ในอดีต วันสำคัญของชาติ มีหลายวัน เช่น วันจักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันเข้าพรรษา ซึ่งวันสำคัญเหล่านี้บางวันก็เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ บางวันก็เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนา และบางวันก็เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และในวันสำคัญของชาติเหล่านี้บางวันรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เช่น วันวิสาขบูชา วันจักรี วันฉัตรมงคล

เมื่อถึงวันสำคัญของชาติดังกล่าวนี้ รัฐ ชุมชน หรือหน่วยงานได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนัก เห็นความสำคัญ และระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดกันมา



วันสงกรานต์



วันเข้าพรรษา

เราในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งควรรหาโอกาสเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเราในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งควรรหาโอกาสเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ดังเช่น



วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราควรเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำบุญตักบาตรจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ



วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เราควรเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำบุญตักบาตร จุดเทียนชัยถวายพระพรที่ว่าการอำเภอศาลากลางจังหวัด

นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในวันสำคัญของชาติมีการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน สถานศึกษา และสถานที่ราชการ โดยวันสำคัญของชาติที่ให้ประดับธงมีหลายวันเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ วันฉัตรมงคล วันพีชมงคล วันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีระเบียบลดธงชาติครึ่งเสา ซึ่งทางราชการจะประกาศให้เป็นคราว ๆ ไป ส่วนงานพิธีอื่น ๆ ตามประเพณีนิยม หากจะซ้กธงและประดับธงชาติก็ทำได้ แต่ต้องกระทำไปด้วยความเหมาะสม